



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

บริษัท เอไอเอ จำกัด
เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66) 2634 8888
โทรสาร (66) 2236 6452
AIA.CO.TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

**เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ 'เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค' (AIA Smart Select)
ประกันชีวิตที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง มาพร้อมกับการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทน**

กรุงเทพฯ, 13 มิถุนายน 2562 – เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (AIA Smart Select) ประกันชีวิตในกลุ่มเอไอเอ ยูนิท ลิงค์ ที่เน้นมอบความยืดหยุ่นให้ลูกค้าได้บริหารแผนประกันได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับเพิ่ม/ลดความคุ้มครองได้ทุกช่วงชีวิต พร้อมเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวมชั้นนำ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน ให้ลูกค้าวางแผนชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “จากข้อมูลของสมาคมประกันชีวิตไทย เอไอเอ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิท ลิงค์ (Unit Linked) มากกว่า 50% ของตลาดในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือในตลาดยูนิท ลิงค์ ทั้งนี้ ตลาดยูนิท ลิงค์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเบี้ยประกันภัยปีแรกของยูนิท ลิงค์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเมื่อปี 2561 เอไอเอ ประเทศไทย มีเบี้ยประกันภัยปีแรกของยูนิท ลิงค์ คิดเป็น 27% ของเบี้ยประกันภัยปีแรกรวมทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดยูนิท ลิงค์ ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของเอไอเอในปีนี้ ประกันชีวิตในกลุ่มเอไอเอ ยูนิท ลิงค์ จะยังเป็นกลยุทธ์หลักของเรา ดังนั้น เราจึงมีการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ยูนิท ลิงค์ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยล่าสุด เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยูนิท ลิงค์ ตัวใหม่ ในชื่อ 'เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค' เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยในการวางแผนการทางการเงินเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าสูงสุดสำหรับลูกค้า”

“เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (AIA Smart Select) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ จุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นแบบประกันที่มอบ ความคุ้มครองแบบตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี ที่มาพร้อมกับ ความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงชีวิต โดยสามารถเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง สามารถถอนหรือหยุดพักชำระเบี้ย ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด พร้อมรับ โบนัสพิเศษ สูงสุด 5% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก นอกจากนี้ ยัง เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทน จากกองทุนรวม ซึ่งเบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการคัดสรรโดยเอไอเอ ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน ตามระดับการรับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละคน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค สามารถ

สับเปลี่ยนกองทุนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย”

นายอัลเจอร์ กล่าวเสริมว่า “ผลิตภัณฑ์ **เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค** ยังเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการศึกษา บุตร หรือวางแผนเกษียณอายุ เนื่องจากผู้เอาประกันสามารถปรับรูปแบบการชำระเบี้ยได้เองตามความจำเป็นในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้มีเงินสะสมไปจนถึงเป้าหมายที่คาดไว้ ซึ่งทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์และระบบในการบริหารพอร์ตลงทุนของลูกค้า เอไอเอ ได้คิดมาอย่างดีแล้ว เพื่อให้ผู้เอาประกันได้รับผลประโยชน์สูงสุด และครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน”

สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ **เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค** และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่มเอไอเอ ยูนิค ลิงค์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center 1581

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

- จบ -

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชีย แปซิฟิก ทั้งในประเทศฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน เวียดนาม นิวซีแลนด์ มาเก๊า บรูไน และกัมพูชา และเป็นผู้ถือหุ้น 97% ในบริษัทในเครือในประเทศศรีลังกา และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย อีกทั้งยังมีสำนักงานผู้แทนในประเทศเมียนมา

เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซียงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในปี 2462 โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาคโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 230 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัย

เกเซียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 33 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน

กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ 1299 สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย

อมรรัตน์ ชาญวิเศษ โทร 02 783 7367 / 064 459 3554 อีเมล amornrat.chanwisate@aia.com

อรนิตา สิริสุวรรณ โทร 02 783 6539 / 062 596 5164 อีเมล ornita.sirisuvanna@aia.com

พิชามณูญ์ กุจะพันธุ์ โทร 02 783 4620 / 086 045 2472 อีเมล pichamon.kujaphun@aia.com